

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาเปรียบเทียบสังคมประเพณีและบุคลิกภาพ ระหว่าง
คนไทยและคนจีน

ชื่อ นางสาวปราณีต สุขอุคม แผนกวิชา จิตวิทยา

ปีการศึกษา 2513

บทคัดย่อ



การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายศึกษาความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างสังคมประเพณีและบุคลิกภาพของคนไทยและคนจีน กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กวัยรุ่นชาย 60 คน ซึ่งแบ่งเป็นเด็กเชื้อชาติไทย 30 คน เด็กเชื้อชาติจีน 30 คน และบิคามารดาของเด็กทั้งสองกลุ่ม วิธีการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยให้เด็กตอบแบบสอบถามบุคลิกภาพ 2 ชุดคือ HSPQ แบบ A ของ Raymond B. Cattell และแบบสอบถามบุคลิกภาพไมตรีสัมพันธ์ของ ดร. วีรยุทธ วิเชียรโชติ และติดตามสัมภาษณ์สังคมประเพณีจากบิคามารดาด้วยแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง

ผลการวิจัยปรากฏว่า บิคามารดาไทยเปิดความสัมพันธ์ให้แก่บุตร และคาดหวังในตัวบุตรมากกว่าบิคามารดาจีน และเด็กวัยรุ่นลูกจีน สุภาพ อ่อนโยน จิตใจหนักแน่น และคล้อยตามผู้อื่นมากกว่าเด็กวัยรุ่นไทย อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ผลความสัมพัทธ์ระหว่างสังคมประเพณีของบิคามารดา และบุคลิกภาพของบุตร ซึ่งให้เห็นว่า (1) การเปิดความสัมพันธ์ของบิคามารดาจีนสัมพันธ์กับ ความสามารถในการเข้าสังคม สภาพอารมณ์เย็นง่าย ความเศร้าสร้อย และบุคลิกภาพแบบสัมพันธ์สัมพันธ์ของบุตร (2) ความคาดหวังในตัวบุตรของบิคามารดาไทยสัมพันธ์กับการ เก็บความรู้สึกและบุคลิกภาพแบบไมตรีสัมพันธ์สัมพันธ์ของบุตร ของบิคามารดาจีนสัมพันธ์กับสภาพอารมณ์เย็นง่าย และความไม่มั่นใจในตนเอง (3) การเปิดความเป็นอิสระของบิคามารดาไทยสัมพันธ์กับความสามารถในการบังคับตนเอง และบุคลิกภาพแบบไมตรีสัมพันธ์สัมพันธ์ของบุตร ของบิคามารดา

จีนสัมพันธ์กับความสามารถในการเข้าสังคมของบุตร (4) ความเข้มงวดของ บิดามารดาไทยสัมพันธ์กับการไม่รู้จักระบบบังคับตนเอง ไม่ควบคุมอารมณ์และบุคลิก ภาพแบบสัมฤทธิ์สัมพันธ์ของบุตร (5) การฝึกไมตรีสัมพันธ์ของบิดามารดาไทย สัมพันธ์กับการเก็บความรู้สึก และบุคลิกภาพแบบไมตรีสัมพันธ์ของบุตร ของบิดา มารดาจีน สัมพันธ์กับความสามารถในการเข้าสังคมของบุตร (6) การฝึกให้ ออกไคร่ใจของบิดามารดาไทยสัมพันธ์กับสภาพอารมณ์คนเด่นง่าย และการเก็บ ความรู้สึก ของบิดามารดาจีนสัมพันธ์กับความเคร่งครัด (7) การฝึกความ เป็นระเบียบวินัยของบิดามารดาไทย สัมพันธ์กับความสามารถในความรับผิดชอบ การเก็บความรู้สึก และบุคลิกภาพแบบไมตรีสัมพันธ์ของบุตร (8) การบ่มเลี้ยงความ ก้าวร้าวของบุตรของบิดามารดาไทย สัมพันธ์กับสภาพอารมณ์คนเด่นง่าย ความ สามารถในการรับผิดชอบ ความวิตกกังวล การเก็บกคความรู้สึกและบุคลิกภาพ แบบไมตรีสัมพันธ์ของบุตร (9) การที่บิดามารดาไทยให้รางวัลบุตรเสมอ ๆ สัมพันธ์กับการเก็บความรู้สึกของบุตร ของบิดามารดาจีนสัมพันธ์กับความไม่รับผิดชอบ และไม่มั่นใจในตนเองของบุตร (10) การที่บิดามารดาไทยลงโทษบุตรเสมอๆ สัมพันธ์กับการประพฤติกามระเบียบแบบแผน ความสามารถในการบังคับตนเอง การเก็บความรู้สึกและบุคลิกภาพแบบไมตรีสัมพันธ์ของบุตร